
sþ. 30. Fyrirspurnir. [29. mál]
J. Til menntamálaráðherra um könnun á mótttökuskilyrðum sjónvarpssendinga

á fiskimiðunum.
Frá Karvel Pálmasyni.

Hefur farið fram könnun á mótttökuskilyrðum sjónvarpssendinga á fiski-
miðunum umhverfis landið, sbr. þingsályktun Alþingis frá 14. apríl 1973?

Ef svo er, hverjar eru þá niðurstöður þeirrar könnunar?
Hefur verið gerð áætlun um úrbætur og kostnað við þær?

II. Til sjávarútvegsráðherra um áætlun um hafrann sóknir o. fl.

Frá Eysteini Jónssyni.

Hvað líður gerð þriggja ára áætlunar um haf- og f'iskirannsóknir, fiskileit,
veiðitilraunir og aðra þjónustu við fiskiflotann skv. þingsályktun frá 5. apríl
1971?

Hvenær má vænta, að áætlun þessi verði lögð fyrir Alþingi samkv. ákvæð-
um þingsályktunartillögunnar?

III. Til samgönguráðherra nm sjálfvirk viðvörunarkerfi á hraðbrautir með varan-
legu slitlagi.

Frá Oddi Ólafssyni.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar frá 6. apríl s. I. um ítarlega könnun
ii notagildi sjálfvirkra hálkuviðvörunarkerfa á hraðbrautir?

IV. Til heilbrigðisráðherra um geðdeild Landsspítalans.

Frá Oddi Ólafssyni.

1. Hefur áætlun um rúmafjölda væntanlegrar geðdeildar verið breytt á þessu
ári?

2. Hvenær má ætla, að deildin verði tekin í notkun?
3. Verður bætt úr rúma skorti geðsjúkra með bráðabirgðaráðstöfunum, uns

deildin tekur til starfa?

V. Til iðnaðarráðherra um hitaveitu á Suðurnesjum.

Frá Oddi Ólafssyni.

1. Hvað líður rannsóknum Orkustofnunar á jarðhitasvæðum á Suðurnesjum?
2. Liggur fyrir samanburður á hagkvæmni virkjana á þeim hitasvæðum, er til

greina koma?


